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V/v tham mưu nội dung Hội nghị Đối 

thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với 

đại diện hội viên nông dân năm 2023 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tam Đường, ngày      tháng 7 năm 2023 

 

 

 

  Kính gửi:  

    - Các cơ quan, đơn vị huyện; 

    - UBND các xã, thị trấn. 
  

Căn cứ Kế hoạch số 04/KH-UBND-HND ngày 19/5/2023 của UBND 

huyện và Hội Nông dân huyện Tam Đường về việc phối hợp tổ chức Hội nghị 

Đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với  hội viên nông dân SXKD giỏi, cán bộ 

Hội Nông dân và các chủ thể có sản phẩm OCOP năm 2023.  

Để chuẩn bị tốt cho nội dung đối thoại, UBND huyện yêu cầu các cơ 

quan, đơn vị huyện; UBND các xã, thị trấn tham mưu lãnh đạo UBND huyện 

chuẩn bị nội dung trả lời và trực tiếp trả lời một số kiến nghị, phản ánh của hội 

viên nông dân SXKD giỏi, cán bộ Hội Nông dân và các chủ thể có sản phẩm 

OCOP, cụ thể như sau: 

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với  

phòng Tài nguyên – Môi trường, các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các 

xã, thị trấn  

Đại biểu xã Bản Giang  

-  Xã Bản Giang có lợi thế về nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, một số năm 

gần đây việc nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn xã (nuôi cá) gặp nhiều khó khăn 

do giá bán thấp, đầu ra không ổn định; người dân không dám hoặc không có 

nguồn lực đầu tư và mở rộng diện tích nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình. Hội 

viên nông dân trong xã rất mong UBND huyện có giải pháp cụ thể giúp nông 

dân tháo gỡ khó khăn trên. Nếu được, kính mong Đ/c Chủ tịch UBND huyện có 

thể chia sẻ một số giải pháp của huyện về vấn đề này??? 

-  Nghị quyết số 11/2022 của HĐND tỉnh về kéo dài thời gian thực hiện 

một số nội dung của Nghị quyết về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên 

địa bàn tỉnh hết hiệu lực. Hiện nay giống ngô lai không được Nhà nước hỗ trợ 

nữa; tuy nhiên, trong thời gian vừa qua giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, khó khăn 

cho người dân trong đầu tư phát triển chăn nuôi. Nông dân trong xã cũng như 

nhiều xã khác rất mong muốn tỉnh, huyện có chính sách, nguồn lực hỗ trợ giống 

ngô lai nhằm mục đích nâng cao năng xuất, sản lượng phục vụ phát triển chăn 

nuôi trên địa bàn. 
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Đại biểu xã Thèn Sin  

 Nhiều hộ dân trong xã và một số xã khác rất mong muốn và đề nghị 

huyện cho phép khai thác diện tích rừng cây thông trồng năm 2006 (Dự án 661) 

do huyện đầu tư, hiện nay cây đã đến tuổi khai thác; đồng thời, chuyển diện tích 

đó sau khai thác sang trồng cây Quế (do người dân nhận định hiệu quả kinh tế sẽ 

cao hơn trồng cây thông). Rất mong huyện tạo điều kiện? 

Đại biểu xã Sơn Bình 

- Những năm qua tỉnh, huyện đã quan tâm hỗ trợ giống lúa, ngô cho nhân 

dân; tuy nhiên từ năm 2023 người dân sẽ không được hỗ trợ nữa. Do mấy năm 

qua, ảnh hưởng của dịch Covid-19, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Vì 

vậy, nông dân xã Sơn Bình và nhiều xã khác rất mong muốn tỉnh, huyện tiếp tục 

hỗ trợ giống lúa, ngô cho người dân???  

- Nuôi cá nước lạnh là một trong những lợi thế lớn của xã Sơn Bình. 

Trong vài năm trở lại đây nhiều hộ dân trong xã và một số tổ chức, cá nhân khác 

vào địa bàn xã nuôi cá tầm, cá hồi chủ yếu là tự phát, không theo quy hoạch. Hội 

Nông dân xã đề nghị Đ/c Chủ tịch UBND huyện quan tâm chỉ đạo phòng 

chuyên môn, UBND xã tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung một số khu vực có 

tiềm năng vào quy hoạch đất nuôi trồng thủy sản để người dân trong xã có điều 

kiện xây dựng sinh kế bằng việc nuôi cá tầm, cá hồi, qua đó giúp phát triển kinh 

tế của xã, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân. 

Đại biểu xã Nùng Nàng  

- Trong những năm qua được sự quan tâm của huyện, trên địa bàn xã 

Nùng Nàng có triển khai thực hiện một số dự án cây ăn quả, cây dược liệu, như: 

cây lê, đào, mắc ca, sa nhân,...; đồng thời, cùng với đó một số xã lâm cận cũng 

được triển khai trồng tương tự; tuy nhiên quy mô, diện tích còn manh mún, nhỏ 

lẻ, chất lượng không đồng đều, giá cả không ổn định, chưa có sự liên kết giữa 

người dân với doanh nghiệp trong bao tiêu sản phẩm đầu ra, hiệu quả kinh tế 

chưa cao.  

Vậy, xin Đ/c Chủ tịch UBND huyện cho biết: Trong thời gian tới huyện 

có định hướng, giải pháp như thế nào trong việc phát triển các loại cây trồng 

trên? Quy mô, diện tích thế nào? Việc thúc đẩy liên kết sản xuất, bao tiêu sản 

phẩm ra sao? 

- Thực tế hiện nay cho thấy giá giống lúa lai tăng cao, vì vậy nhân dân 

gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình đầu tư giống để phát triển sản xuất. 

Vậy, xin Đ/c Chủ tịch UBND cho biết tỉnh, huyện có chính sách, cơ chế nào hỗ 

trợ cho người nông dân không?. 

Đại biểu xã Khun Há 

 - Thực hiện kế hoạch của huyện, xã Khun Há đã và đang tích cực trồng 

chè, đến nay đã có trên 235 ha chè được trồng, tập trung tại các bản Thèn Thầu, 
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Nậm Pha, Chù Khèo,... hiện nay đã bắt đầu cho thu hoạch. Tuy nhiên, nhiều hộ 

dân phải chở chè ra tận các nhà máy chè tại thị trấn Tam Đường, xã Bản Bo và 

Tân Uyên để bán, quãng đường di chuyển xa, rất khó khăn, vất vả,... Người dân 

trong xã rất mong mỏi có 01 nhà máy đặt tại xã đề thu mua, bao tiêu chè búp 

tươi ổn định cho người dân. Về vấn đề này, đề nghị Đ/c Chủ tịch UBND huyện 

cho biết huyện có định hướng cụ thể như thế nào? Thu hút đầu tư ra sao? 

- Theo Đề án số 04/2021 của Tỉnh ủy Lai Châu về việc hướng dẫn triển 

khai chính sách hỗ trợ hạ tầng giao thông vùng sản xuất hàng hóa tập trung, như: 

cứ 10 ha chè thì được đầu tư 01 km đường vùng chè. Đến nay xã Khun Há đã 

thực hiện 235 ha chè; đường đi lại rất khó khăn, chủ yếu là đường mòn, đường 

đất. Vậy, kính mong Đ/c Chủ tịch UBND huyện tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên 

môn sớm bố trí nguồn kinh phí đầu tư nâng cấp các tuyến đường nội đồng vùng 

chè cho xã Khun Há theo Đề án với khoảng 15k m tại các bả: Nậm Pha, Chù 

Khèo, Can Hồ, Ngài Thầu Thấp, Sàn Phàng Cao và Thèn Thầu.    

  - Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trong những năm qua Hội viên 

nông dân xã Khun Há đã tích cực chuyển đổi một số diện tích đất trồng lúa, ngô 

sang trồng cây Chanh leo, đến nay trên địa bàn xã đã có trên 176 ha. Thời điểm 

đầu, thực hiện khá tốt; tuy nhiên, thời gian gần đây việc liên kết thu mua Chanh 

leo giữa Công ty Chanh leo Lai Châu với nông dân trên địa bàn thực hiện chưa 

đảm bảo, cụ thể: hiện nay Công ty mua với giá rất thấp khá nhiều so với thị 

trường, ví dụ: Loại B, thương lái bên ngoài mua giá 13.000 đồng/kg, còn nếu bán 

cho Công ty chanh leo giá chỉ được 7.000 đồng/kg.  

Rất mong UBND huyện can thiệp với Công ty Chanh leo Lai Châu nâng 

giá mua Chanh leo cho người dân lên ngang với giá thị trường; vừa đảm bảo 

quyền lợi cho người dân, vừa tăng cường sự găn bó chặt chẽ giữa người dân với 

doanh nghiệp; tránh trường hợp quả đẹp thì dân bán cho thương lái bên ngoài, còn 

quả sấu thì bán cho Công ty. 

Đại biểu xã Bản Bo  

- Hội viên nông dân xã Bản Bo kiến nghị với lãnh đạo UBND huyện can 

thiệp để Công ty cổ phần chè Tam Đường giải quyết tiền chè còn nợ của năm 

2022, 2023 cho bà con nhân dân; vì công ty chè hứa nhiều lần nhưng đến nay 

vẫn chưa chi trả tiền cho bà con.  

- Mặt khác, nhân dịp Hội nghị này rất mong  Đ/c Chủ tịch UBND huyện 

chia sẻ một số định hướng, giải pháp của huyện để giải quyết dứt điểm tình 

trạng nợ tiền mua chè của Công ty cổ phần chè Tam Đường và những công ty 

khác trong thời gian tới? 

Đại biểu xã Bình Lư 

 Hiện nay vấn đề khởi nghiệp trong nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, như: 

Trình độ của người dân còn hạn chế; khó khăn về vốn, giống cây trồng, vật nuôi; 

khả năng ứng dụng khoa học - công nghệ, kỹ thuật canh tác, chăm sóc cây trồng, 
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vật nuôi; việc liên kết, tìm đầu ra cho sản phẩm,... Kính mong Đ/c Chủ tịch 

UBND huyện chia sẻ một số định hướng của huyện về thúc đẩy khởi nghiệp 

trong nông nghiệp trên địa bàn huyện trong thời gian tới. 

Công ty giống, vật tư nông nghiệp Tây Bắc - chủ thể sản phẩm OCOP 

gạo Tẻ Râu 

- Kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện tạo điện kiện cho doanh nghiệp liên 

kết với nông dân tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện. 

- Doanh nghiệp muốn đặt cơ sở chế biến củ rong riềng tại xã Bình Lư, 

huyện có biện pháp hay cơ chế, chính sách nào thu hút doanh nghiệp đầu tư 

không? 

2. Phòng Tài nguyên -  Môi trường chủ trì phối hợp với Nông nghiệp 

& PTNT, Tài chính – Kế hoạch, UBND xã Bản Giang  

Công ty giống, vật tư nông nghiệp Tây Bắc - chủ thể sản phẩm OCOP 

gạo Tẻ Râu 

Công ty Giống, vật tư nông nghiệp Tây Bắc xây dựng nhà máy chè tại xã 

Bản Giang. Tuy nhiên, đang vướng mắc thủ tục liên quan đến đất đai. Huyện có 

phương án nào tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nêu trên cho doanh nghiệp? Có cơ 

chế, chính sách gì thu hút doanh nghiệp đầu tư không? 

3. Phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, phối hợp với điện lực Thành Phố, 

UBND xã Bản Hon  

Đại biểu thị trấn Tam Đường 

Cây xanh trồng dọc đường Quốc lộ 4D và một số tuyến đường nội thị trên 

địa bàn thị trấn Tam Đường hiện tại một số đã bị chết, đa số chưa được tỉa theo 

quy cách, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn,... Để góp phần làm cho bộ mặt đô thị 

xanh, sạch, đẹp, tôi xin đề nghị Đ/c Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo cơ quan 

chuyên môn tham mưu bố trí kinh phí trồng bổ sung cây xanh, tổ chức cắt tỉa 

đảm bảo mỹ quan, an toàn. 

Đại biểu xã Bản Hon 

- Đề nghị cơ quan điện lực xem xét di chuyển cột điện và đường dây ra xa 

hộ gia đình ông Tao Văn Chen (Én) và gia đình hộ ông Tao Văn Xanh (Khăn) 

tại bản Bản Hon, xã Bản Hon, vì dây điện chạm vào mái nhà rất nguy hiểm, bị 

chập cháy không đảm bảo được trong thời gian dài. 

- Đề nghị cơ quan điện lực xem xét, di chuyển cột điện lưới gần nhà ông 

Tao Văn Son (Ín) Và ông Tao Văn Sanh (Giọt) tại Bản Thẳm, xã Bản Hon, cột 

điện có nguy cơ bị sạt, đổ rất nguy hiểm. 

4. Phòng Dân Tộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND 

xã Bản Hon 
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Các bản xã Bản Hon đều sản xuất nông nghiệp, mức sống trung bình tại 

các bản gần như nhau, nhưng những chính sách hỗ trợ cho dân tộc Lự chỉ được 

thực hiện tại 03 bản khó khăn của xã. Đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm xem 

xét, hỗ trợ các bản còn lại? 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên 

quan; Chủ tịch UBND xã, thị trấn tổ chức thực hiện. Nội dung trả lời các ý kiến, 

kiến nghị của Hội viên Nông dân gửi về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND-

UBND huyện – Đ/c Tấn, SĐT: 0988456111) trước ngày 26/7/2023. Giao Văn 

phòng HĐND-UBND huyện theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuẩn bị nội dung 

trả lời, báo cáo lãnh đạo UBND huyện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Sùng Lử Páo 
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